



ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการ ประกวดและสาธิต งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต จึงกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. หน่วยงาน หรือผู้สนใจร่วมแสดงนิทรรศการ ประกวดและสาธิต ส่งหนังสือขออนุญาตขอใช้พื้นที่พร้อมชี้แจงรูปแบบนิทรรศการ ประกวดและสาธิต โดยระบุขนาดพื้นที่ที่ต้องการมายังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยการแสดงนิทรรศการฯ ที่ไม่มีการจำหน่ายสินค้า คณะฯ ยินดีให้พื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าอันเกี่ยวเนื่องจากนิทรรศการ ประกวดและสาธิต ที่นำเสนอ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดสินค้า รูปแบบการจัดพื้นที่และการจำหน่ายเพิ่มเติม เสนอคณะฯ พิจารณาคัดเลือกเป็นรายกรณี ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิตงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 28 และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ คณะฯ คิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ ตารางเมตรละ 250 บาท เนื่องจากเป็นการจำหน่ายสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการเป็นหลัก โดยขอให้ชำระเงินค่าเช่าพื้นที่ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หน่วยคลัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ห้อง 136 อาคาร 1

3. ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าทุกรายต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 3 เข็ม และกรณีจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4. ในกรณีที่ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีความจำเป็นจะต้องคัดกรองผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง คณะฯ จะขอความร่วมมือในการแสดงผลการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ประกวดและสาธิต โดยคณะฯ จะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)

คณบดีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ